



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางเว็บไซต์ <https://job.moe.go.th> ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

๑.๑ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๔๘ สำนักอำนวยการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางทิพย์ทิวา วุฒิวัย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
๒	นางสาวปรารธนา ช้อนแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
๓	นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

๑.๒ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)  
ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๔๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางวรรณ ทองจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
๒	นางกนกวรรณ บุญมาสุข	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
๓	นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
๔	นางรัตน์ติญาณ์ เฟ่งพินิจ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสอาด  
พิมพ์สวัสดิ์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๑ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลทุกราย ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน  
และสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลรายใด  
ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินบุคคลครั้งนี้

๓. กรณีที่มีความจำเป็น วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ